



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยว่า สารสกัดน้ำมันกัญชามาตรฐานเกรดทางการแพทย์ หรือเมดิคัลเกรด ขององค์การเภสัชกรรม ที่จะสกัดได้ในเดือน ก.ค. 62 จำนวน 2,500 ขวด ในระยะแรกนั้นผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงการรักษาผ่านโครงการศึกษาวิจัย 2 ประเภท ที่ร่วมมือกับกรมการแพทย์ คือ ประเภทที่ 1 เป็นการวิจัยตามโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ จะรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กัน ในกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาโดยมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน</p> <p>โครงการวิจัยประเภทที่ 2 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึก ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยทางพรีคลินิก และการวิจัยทางคลินิก กับผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ แต่ต้องมีข้อมูลทางวิชาการเพิ่มในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผล ซึ่งผู้ป่วยสามารถสมัครเข้าสู่โครงการวิจัยทั้ง 2 ประเภทนี้ ได้ที่กรมการแพทย์</p> <p>ด้าน นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า อภ.จะทำการเก็บเกี่ยวดอกกัญชาตัวเมียและสกัดเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์หรือเมดิคัลเกรดได้ แบบหยดใต้ลิ้นชุดแรก ขนาด 5 มิลลิลิตร 2,500 ขวด โดยยึดหลักต้องปลอดภัย ทุกขวดที่สกัดออกมาต้องมีสารมีฤทธิ์ของยาที่ใกล้เคียงกันหมด และต้องมีประสิทธิภาพ โดยในต้นปี 63 จะเริ่มปลูกและผลิตสารสกัดกัญชาในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 8 เท่า หรือ 8 หมื่นขวดต่อปี จะทำให้เข้าถึงผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้มากขึ้น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กัญชามีสารประกอบแคนนาบินอยด์ ที่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ ในรอบปีที่ผ่านมามีการศึกษาด้านการใช้กัญชาในการบรรเทาอาการทางโรคผิวหนังเพื่อระงับอาการคัน, บวม, อักเสบ และการเกิดผื่นแดงผิวหนัง พบว่ามีผลในการรักษาอาการคันของผู้ป่วยได้ถึง 86.4% และอาจมีคุณสมบัติในการระงับการอักเสบ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังและโรคผื่นแพ้สัมผัส</p> <p>จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกัญชาโดยทั่วไป มีข้อสันนิษฐานว่ากัญชาน่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงินและผื่นผิวหนัง เนื่องจากกัญชามีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างเซลล์ผิวหนัง ไม่ให้สร้างมากเกินไป มีการศึกษาการใช้สารสกัดจากเมล็ดกัญชามาใช้ทารักษาผิวและรังแคอักเสบ พบว่ากัญชาช่วยลดอาการแดงและผื่นคันได้</p> <p>อย่างไรก็ตาม พบการศึกษาวิจัยให้ผลตรงข้าม บางการศึกษาพบว่าการใช้กัญชาที่ผิวหนังอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบแทนที่จะลดการอักเสบ และบางการศึกษาพบว่ากัญชาอาจลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดแต่อาจลดการเจริญของเซลล์ผิวหนังด้วย ดังนั้น จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านกัญชามากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในด้านการรักษาทั้งในด้านบวกและด้านลบ</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” ระบุ น้ำมันกัญชาไม่ใช่ยาเทวดา รักษาได้ทุกโรค</p> <p>ท่ามกลางโลกโซเชียลมีเดียได้แพร่กระจายข่าวว่าน้ำมันกัญชา รักษาได้สารพัดโรค คนไทยบางคนก็เชื่อ และหาซื้อน้ำมันกัญชามาหยดใต้ลิ้นกันเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ และไม่ทราบว่าการทำเช่นนั้นอาจมีผลเสียทันทีในขณะนั้นและในอนาคต เราต้องทราบว่าขณะนี้ไม่มีประเทศที่เจริญแล้วประเทศไหนเชื่อเรื่องน้ำมันกัญชา รักษาได้ทุกโรคเหมือนประเทศไทย</p> <p>เมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว มีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบคอร์ติโคสเตียรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนสร้างจากต่อมหมวกไตในคนสามารถสกัดจากพืชนำมาใช้เป็นยา ในระยะแรกคนทั้งโลกรวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนั้นเชื่อว่าเป็นยาเทวดา ใช้กันอย่างเสรี เชื่อว่าไม่อันตรายเพราะเป็นสารที่อยู่ในร่างกายของคนอยู่แล้ว นำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ สมัยก่อนยา ลูกกลอนของไทยก็ใส่สารสเตียรอยด์ เมื่อให้สเตียรอยด์อาการผู้ป่วยดีขึ้นทันที ยิ่งกว่ายาวิเศษ แต่เมื่อใช้ไปนาน ๆ ในขนาดสูง เริ่มเห็นผลข้างเคียง ตาเป็นต้อกระจก ต้อหิน น้ำตาลในเลือดขึ้น เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน หักง่าย เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย ปัจจุบันทุกคนรู้แล้วว่ายาสเตียรอยด์ไม่ใช่ยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เทวดา มีประโยชน์ แต่ต้องใช้ในความควบคุมของแพทย์เท่านั้น</p> <p>น้ำมันกัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาร CBD(cannabidiol) มีประโยชน์แน่นอน ควรนำมารักษาบางโรคเท่านั้น ไม่ใช่รักษาทุกโรค และต้องใช้ในความควบคุมของแพทย์ อายากเตือนด้วยความหวังดี ไม่ได้ผลประโยชน์จากใครทั้งสิ้น เพราะเป็นห่วงคนไทยด้วยกัน ไม่อยากให้คนไทยหลงเชื่อ เหมือนอย่างเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ว่าสตีรอยด์เป็นยาเทวดารักษาได้ทุกโรค</p>
<p>เว็บไซต์ hfocus</p>	<p><b>คำตอบแทนพจน.สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. เผย สธ.จัดทำข้อมูลเสนอ ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณาปมชมรมอดีต พจน.รัฐในสังกัด สธ. ร้องความเป็นธรรม “นับอายุราชการ-ปรับเงินเดือน” มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นอำนาจของ ก.พ. โดยตรง ส่วนประเด็นเรื่องการนับอายุราชการ ได้รับคำตอบจากกรมบัญชีกลางว่า ตามกฎหมายการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ จะนับเฉพาะช่วงที่เป็นข้าราชการเท่านั้น</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ 77khaoded</p> <p>มติชน</p>	<p><b>เร่งสอบสวนบัตรพลังงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ สภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ชาวบ้านบ้านศาลาดิน และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 9 คน เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน หลังตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกให้ซื้อบัตร “Kartu Sakti” หรือบัตรพลังงานรักษาโรค ซึ่งอ้างว่ามีสรรพคุณสุดวิเศษสามารถรักษาสารพัดโรค โดยมี พล.ต.ต.พรหมณี ภูเขต ฮามคำไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ เป็กทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เดินทางมาร่วมสอบปากคำด้วยตนเอง ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แยกสอบปากคำแต่ละคนอย่างละเอียด ประเด็นสอบสวนมุ่งไปที่กระบวนการและขั้นตอนในการได้มาซึ่งบัตรพลังงาน รวมทั้งวิธีการใช้บัตรที่ตัวแทนจำหน่ายอบรมให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม โดยทั้ง 9 คนที่เข้ามาให้ปากคำจะถูกกันตัวไว้เป็นพยานในคดี ขณะเดียวกันยังคงส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบว่าใน อ.อุบลรัตน์ และ อ.เขาสวนกวาง รวมทั้งอำเภอใกล้เคียงว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ซื้อบัตรนี้มาใช้หรือไม่ หรือมีใครเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ รวมทั้งเคยเข้าร่วมการอบรม หากพบว่ามีมีการซื้อมาใช้ก็จะเรียกเข้ามาให้ปากคำ ทั้งนี้ ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ สสจ.ขอนแก่น เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทที่เป็นผู้จำหน่ายบัตรพลังงาน หลังจากที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าเข้าข่ายหลอกลวง ผู้บริโภคและอวดอ้างโฆษณาเกินความ เป็นจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 10 และโฆษก สธ. เตือน การตัดสินใจเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ หรือใช้วิธีการต่างๆ ในการดูแลสุขภาพตามคำชักชวน การเผยแพร่ทางโซเชียลฯ หรือการบอกเล่าต่อกันมาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ขอให้ประชาชนหยุดคิดก่อนตัดสินใจ หาข้อมูลหรือสอบถามจากแหล่งต่างๆ ปกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน ส่งคำถามสอบถามที่เฟซบุ๊กของกรมอนามัย หรือหากเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 สิ่งสำคัญ คือ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลาย เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอหากป่วยหรือมีโรคประจำตัว ขอให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำแพทย์</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฉี่หนูในประเทศไทย ปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 737 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 45 -54 ปี จังหวัดที่พบผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ศรีสะเกษ พังงา และยโสธร โดยผู้ป่วยเกือบครึ่งอยู่ในอาชีพเกษตรกร การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ เนื่องจากเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเริ่มฤดูฝนและฤดูการทำนา จึงคาดว่าช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่อาจสัมผัสกับเชื้อโรครวมกว่ากลุ่มอื่นๆ ขอแนะนำว่า การป้องกันโรคฉี่หนูทำได้โดยการกำจัดหนู หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งแฉะลุ่มที่อาจปนเปื้อนเชื้อ หากจำเป็นต้องลุยน้ำที่ท่วมขังด้วยเท้าเปล่า ต้องระวังอย่าให้ผิวหนังที่เป็นแผลหรือรอยถลอกโดนน้ำ แล้วรีบล้างส่วนที่สัมผัสกับน้ำด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หลังจากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งทันที หากประชาชนมีอาการของโรคฉี่หนู ได้แก่ ไข้หนาวสั่น ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดบริเวณน่องหรือโคนขา ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>อาหารกลางวันนักเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก สธ. กล่าวว่า จากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวรัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งไม่เป็นความจริง โครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการเหมือนเดิม เนื่องจากเด็กวัยเรียนควรได้กินอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ครบถ้วน เหมาะสม ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้จดจำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นปกติ กลุ่มอาหารที่เด็กวัยเรียนควรจะได้รับ ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ นมให้โปรตีน และแคลอรีสูงผักและผลไม้สดที่ให้วิตามินซี เป็นต้น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย มูลนิธิก้าวคนละก้าว เริ่มกิจกรรม 'ก้าวคนละก้าว' ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ภาคอีสาน กิจกรรมวิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย ร่วมเปิดกิจกรรม ก่อนที่ตูน บอดี้สแลม จะกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่งออกวิ่งจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปตามถนนมิตรภาพระหว่างทางมีชาวหนองคายมารอริมทางเพื่อมอบเงินบริจาคและส่งกำลังใจให้จำนวนมาก เพียงชั่วโมงแรกที่ออกสตาร์ทได้เงินบริจาคแล้ว 15 ล้านบาท และเมื่อถึงเวลา 11.30 น. ยอดบริจาคเพิ่มขึ้นเป็น 19 ล้านบาท</p> <p>สำหรับกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ครั้งนี้ เริ่มต้นวิ่งจากจังหวัดหนองคายไปสิ้นสุดที่จังหวัดขอนแก่น ระยะทางรวม 175 กิโลเมตร รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้มอบให้โรงพยาบาล 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น 2 จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี, โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี, โรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย, โรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย, โรงพยาบาลนาหวาง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู และ โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ kapook เว็บไซต์ ch3thailand</p>	<p><b>บุกจับ 2 ผับมั่วยา</b></p> <p>-เสนอ นายรณณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, กรมควบคุมโรค, สำนักงาน.ป.ป.ส., นายประสงค์ คงเคาธรรม รองผวจ.ฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกตรวจค้นสถานบริการบันเทิง 2 แห่ง จุดแรกชื่อร้าน "Dome Party &amp; Music" ผับชื่อดังริมถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทุกคืนถึงตี 3 และพบวัยรุ่นมีพฤติกรรมมั่วยาเสพติดภายในร้าน เข้าตรวจค้นพบมีนักท่องเที่ยวกว่า 600 คน พบปืน .45 จำนวน 1 กระบอกพร้อมกระสุน 8 นัด ปืน 9 มม.พร้อมกระสุน 8 นัด ยาเสพติดชนิดต่างๆ ยาบ้า ยาเค ยาไอซ์ กล้วยา พร้อมอุปกรณ์สำหรับเสฟอีกจำนวนมาก ผลตรวจปัสสาวะพบมีม่วง 89 คน ไม่พกบัตรประชาชน 211 คน เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 150 คน ต่ำสุดอายุเพียง 14 ปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนางชูลีพร กฤตยพงษ์ ผู้รับใบอนุญาตสถานบริการ และจะเสนอให้ ผวจ.ฉะเชิงเทรา มีคำสั่งปิดสถานบริการ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558</p> <p>เป็นเวลา 5 ปี ต่อไป</p> <p>ขณะที่กำลังอีกชุดเข้าตรวจค้นร้าน "เวก้า สัตหีบ" ริมถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังพบเปิดเกินเวลาถึงตี 4 ตรวจค้นพบนักเที่ยวมีสีม่วง 14 คน มีเยาวชนใช้บริการ 16 คน ไม่พกบัตรประชาชน 71 คน และพบยาเค 6 ซอง ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของผับ 7 ข้อหา</p> <p>ด้านนายรณณรงค์ กล่าวว่า กรมการปกครองจะกวาดล้างปราบปรามสถานบริการที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องฝากถึงผู้ประกอบการสถานบริการทั่วประเทศขอให้ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ค้านโครงการโรงแต่งแร่</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ รพ.สต.แม่คำ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นำโดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากชุมชนกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการโรงแต่งแร่ดีบุก ซึ่งจะสร้างในพื้นที่หมู่ 9 บ้านสัน</p> <p>นายสมภพ ไชยวงศ์ ผอ.รพ.สต.แม่คำ กล่าวว่า โรงงานแต่งแร่แห่งนี้ระบุในเอกสารว่าขออนุญาตเกิน 50 ตันต่อวัน จึงต้องจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนักวิชาการ ม.ขอนแก่น รับจ้างทำรายงาน ซึ่งพบว่าสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ 2 แห่ง คือ หนองบัวหลวง และหนองบัวคำ ทั้งนี้ ชุมชนวิเคราะห์ว่าโรงแต่งแร่ดีบุกแห่งนี้จะทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านการขนส่ง การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ในรายงานระบุว่ามีการใช้น้ำ 5 แสนลิตรต่อวัน โดยนำน้ำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อนบาดาล เชื่อว่าถ้าใช้น้ำขนาดนี้ก็จะทำให้พื้นที่เกษตรกว่า 3 พันไร่ เกิดผลกระทบ และนำไปเป็นห่วงเรื่องสารปนเปื้อน ซึ่งชาวบ้านได้ตั้งกลุ่มคัดค้านเรื่องนี้ โดยส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และกระทรวง และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวด	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ ร.พ.พระรามเก้า กล่าวว่า ความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่อย่างหนึ่งคือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้แก่ โรคปอดอักเสบ และโรคสมองอักเสบ โดยวิธีการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถทำได้เพียงดูแลตัวเองด้วย 1.การปิดปากปิดจมูกเมื่อป่วย ไอ จาม 2.ล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร 3.เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการป่วย 4.หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วย</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วท้องถิ่นไทย	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง สั่งคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออก หลังจากทั่วประเทศมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น เสียชีวิตก็มาก เพราะช่วงนี้ทุกภาคของประเทศเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ยิ่งภาคใต้เป็นช่วงมรสุมทำให้เกิดภาวะฝนตกบ่อยครั้ง จึงต้องจัดการทั้งป้องกัน กำจัดลูกน้ำ และยุงลาย พาหะร้ายให้สิ้นซาก</p>
เดลินิวส์  แนวหน้า คอลัมน์ Health News	<p><b>เชื้อไวรัสอีโบล่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เทรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ที่ประชุมวาระฉุกเฉินของดับเบิลยูเอชโอ มีมติยังไม่ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าในด็อาร์คองโกเป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" ยืนยันว่าการดับเบิลยูเอชโอไม่ได้เพิกเฉยต่อวิกฤตครั้งนี้ แต่ยิ่งเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ทุกประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบ สำหรับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดในด็อาร์คองโกครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,400 คน และมี ผู้ป่วยสะสมอีกมากกว่า 2,000 คน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกัندا กล่าวว่า ยายที่ติดเชื้ออีโบล่าเสียชีวิตลงแล้วในกัندا นับเป็นรายที่สอง หลังจากหลานชายเสียชีวิตไปก่อนนี้ จากการระบาดข้ามพรมแดนมาจากคองโก</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch